

## สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

### สหรัฐ

**ไบเดนประกาศแต่งตั้ง "แคร์รี ฌ็อง ปีแอร์" นั่งโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่** ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ ประกาศแต่งตั้งนางแคร์รี ฌ็อง ปีแอร์ ให้ดำรงตำแหน่งโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่ แทนนางเจน ซากี ซึ่งประกาศลาออกเพื่อไปเป็นพิธีกรรายการข่าวของสถานี MSNBC ปธน. ไบเดนกล่าวว่า นางฌ็อง ปีแอร์ วัย 44 ปีซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นรองโฆษกทำเนียบขาว จะเข้ามาทำหน้าที่แทนนางซากี ซึ่งจะอำลาตำแหน่งโฆษกทำเนียบขาวในวันที่ 13 พ.ค.นี้ (อินโฟเควสท์)

**ไบเดนพร้อมให้คำมั่นปกป้องชาติพันธมิตรจากนิวเคลียร์ในระหว่างเยือนเอเชีย** ทำเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐ จะประกาศความมุ่งมั่นของสหรัฐที่จะปกป้องชาติพันธมิตร ซึ่งรวมถึงการป้องปรามอาวุธนิวเคลียร์ ในระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในเดือนนี้ ท่ามกลางท่าทีขั้วจากเกาหลีเหนือ นางเจน ซากี โฆษกทำเนียบขาวระบุว่า ปธน.ไบเดนจะย้ำถึงความมุ่งมั่นในการใช้มาตรการป้องปรามระยะยาวแก่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งเป็น 2 ชาติสมาชิกอาเซียน ในช่วงเวลาที่เกาหลีเหนือยังคงแสดงท่าทีบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาค รวมถึงการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปหลายครั้ง (อินโฟเควสท์)

**รายงานเผยยอดดับโควิดในสหรัฐพุ่งทะลุ 1 ล้านราย** สหรัฐมียอดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 สะสมเกิน 1 ล้านรายเมื่อวันพุธ (4 พ.ค.) เทียบเท่ากับจำนวนประชากรเมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 10 ของประเทศ สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจในระยะเวลา 27 เดือน หลังสหรัฐยืนยันพบผู้ป่วยรายแรกของประเทศ (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรสูงกว่าคาดในเดือนเม.ย.** กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 428,000 ตำแหน่งในเดือนเม.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 400,000 ตำแหน่ง ส่วน

อัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 3.6% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.5% (อินโฟเควสท์)

**ไบเดนประกาศช่วยเหลือด้านอาวุธครั้งใหม่แก่ยูเครนอีก 150 ล้านดอลลาร์** ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐ ประกาศในวันศุกร์ (6 พ.ค.) ที่จะส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธครั้งใหม่วงเงิน 150 ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการขับไล่การรุกรานของรัสเซีย "ผมกำลังประกาศความช่วยเหลือด้านความมั่นคงชุดใหม่ซึ่งจะจัดหาอาวุธปืนใหญ่, เรดาร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้กับยูเครน" ปธน.ไบเดนกล่าว ขณะที่เตือนว่างบประมาณในการช่วยเหลือยูเครนดังกล่าวใกล้จะหมดแล้ว และเรียกร้องให้สภาองเกรสนอนุมัติเพิ่มเติม (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 98.60 จุด วิตกเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอีก** ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ (6 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จำเป็นจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,899.37 จุด ลดลง 98.60 จุด หรือ -0.30%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,123.34 จุด ลดลง 23.53 จุด หรือ -0.57% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,144.66 จุด ลดลง 173.03 จุด หรือ -1.40% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนค่า หลังสหรัฐเผยข้อมูลจ้างงานแกร่งเกินคาด** ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับยูโรในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (6 พ.ค.) หลังจากที่นักลงทุนปรับตัวรับการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานเดือนเม.ย.ของสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งจะสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.09% แตะที่ 103.6600 (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดบวก 1.51 ดอลลาร์** แนวโน้มอุปทานตึงตัวหนุนราคา สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (6 พ.ค.) และปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากการที่สหภาพ

ยุโรป (EU) เตรียมคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียนั้นได้เพิ่มแนวโน้มที่ปริมาณน้ำมันจะตึงตัว และบรรดาเทรดเดอร์ได้มองข้ามความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันท่ามกลางแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 1.51 ดอลลาร์ หรือ 1.4% ปิดที่ 109.77 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 1.49 ดอลลาร์ หรือ 1.3% ปิดที่ 112.39 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก:** ทองปิดบวก \$7.1 ได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่า สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (6 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง แต่แนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกนั้น ยังคงกดดันราคาสัญญาทองคำปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 7.1 ดอลลาร์ หรือ 0.38% ปิดที่ 1,882.8 ดอลลาร์/ออนซ์ แต่ปรับตัวลงราว 0.5% ในรอบสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)

**ยุโรป**

**เยอรมนีเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. ลดฮวบ 3.9% จากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน** สำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนี (Destatis) รายงานในวันนี้ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. ของเยอรมนีร่วงลงรุนแรงถึง 3.9% มากกว่าที่นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทเจอร์นัลคาดว่าจะเป็นเพียง 1% เนื่องจากผลกระทบของปัญหาห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่สูงขึ้น ส่วนในเดือนก.พ.ที่ผ่านมาการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีขยับขึ้นเพียง 0.1% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาห่วงโซ่อุปทานยังคงสร้างแรงกดดันต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเยอรมนี (อินโฟเควสท์)

**EU อาจอนุมัติวัคซีนปรับสูตรกันโควิดกลายพันธุ์** นี้ องค์การยาแห่งยุโรป (EMA) เปิดเผยว่า วัคซีนที่ถูกปรับสูตรเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ เช่น สายพันธุ์โอมิครอน อาจได้รับอนุมัติจากสหภาพยุโรป (EU) ภายในเดือนกันยายนนี้ มาร์โค คาวาเลอรี หัวหน้าฝ่ายภัยคุกคามสุขภาพเชิงชีวภาพและกลยุทธ์ทางวัคซีนของ EMA กล่าวว่า วัคซีนที่

ถูกปรับสูตรจะป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน และสายพันธุ์อื่นที่ปรากฏเมื่อไม่นานนี้ได้ดียิ่งขึ้น โดยอาจมีการฉีดวัคซีนดังกล่าวให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนแล้วและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (อินโฟเควสท์)

**ผู้นำเบลารุสยืนยันไม่ร่วมรัสเซียบุกยูเครน หนุนเจรจาทั้งสองฝ่าย** ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก ผู้นำเบลารุส ยืนยันขณะให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอพีว่า เบลารุสจะไม่เข้าร่วมปฏิบัติการพิเศษทางทหารกับรัสเซียในการบุกยูเครน ปธน.ลูคาเชนโกย้ำจุดยืนสนับสนุนสันติภาพ พร้อมทั้งเผยว่าเบลารุสได้เรียกร้องให้ยุติความขัดแย้งทางการทหารระหว่างรัสเซียและยูเครนหลายครั้ง (อินโฟเควสท์)

**รัสเซียยืนยันไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามยูเครน** กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการณ์ยืนยันว่า รัสเซียจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน นายอเล็กไซ ไชเชฟ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย กล่าวว่า อาวุธนิวเคลียร์ไม่เหมาะสมกับปฏิบัติการทางทหารในยูเครน (อินโฟเควสท์)

**จับตาท่าทีปธน.ปูติน 9 พ.ค.เนื่องในวัน Victory day ของรัสเซีย** รัสเซียได้ซ้อมการสวนสนามในกรุงมอสโก เพื่อเตรียมเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ (Victory Day) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 9 พ.ค. โดยกองทัพรัสเซียได้นำอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินขับไล่ ปืนใหญ่ และขีปนาวุธนำวิถี มาร่วมซ้อมการสวนสนาม ในขณะที่นักวิเคราะห์และสื่อต่างประเทศต่างจับตาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซียว่า จะออกมาเคลื่อนไหวในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นกล่าวสุนทรพจน์หรือประกาศชัยชนะเหนือสงครามยูเครน ขณะที่สงครามยังไม่สิ้นสุดลง (อินโฟเควสท์)

**ปธน.ยูเครนเผยอพยพประชาชนออกจากโรงงานเหล็กอาซอฟสตัลได้แล้ว** ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน เผยสามารถอพยพเด็ก ผู้หญิง และคนชราออกจากโรงงานเหล็กอาซอฟสตัล ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองมารีอูโพลได้แล้ว ภายหลังจากที่เริ่มดำเนินการอพยพเมื่อ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา และระบุว่า ยูเครนจะยังคงเดินหน้าเพื่อนำกลุ่ม

นักบริหารยูเครนออกจากพื้นที่โรงงานต่อไปด้วยเช่นกัน ก่อนหน้านี้ รัสเซียได้ยึดโรงงานดังกล่าวเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ขณะที่กองกำลังของยูเครนเองก็ยึดโรงงานดังกล่าวเป็นฐานที่มั่นแห่งสุดท้ายในเมืองมารีอูโพล ซึ่งถูกรัสเซียมียึดครองและมีการทิ้งระเบิดถล่มในพื้นที่อย่างหนักหน่วง (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ กลุ่มเทคโนโลยี-ค้าปลีกร่วงจุดตลาด** ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันศุกร์ (6 พ.ค.) และปรับตัวลงในรอบสัปดาห์ที่รุนแรงที่สุดในรอบ 2 เดือน เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มค้าปลีกเผชิญกับแรงเทขาย ท่ามกลางแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 429.91 จุด ลดลง 8.35 จุด หรือ -1.91% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,258.36 จุด ลดลง 110.04 จุด หรือ -1.73%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,674.29 จุด ลดลง 228.23 จุด หรือ -1.64% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,387.94 จุด ลดลง 115.33 จุด หรือ -1.54% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซึ่ปิดลบ 115.33 จุด วิตกศก.ถดถอย-ผิดหวังผลประกอบการ** ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลงในวันศุกร์ (6 พ.ค.) โดยถูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เตือนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้ การเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทจดทะเบียนถ่วงตลาดลงด้วย ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,387.94 จุด ลดลง 115.33 จุด หรือ -1.54% และร่วงลง 2.1% ในรอบสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)

**ญี่ปุ่น**

**ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดในพื้นที่ชายแดนเดือนหน้า** นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเดือนมิ.ย. นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม G7 นายคิชิดะแถลงต่อสื่อมวลชนว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในญี่ปุ่นเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และรัฐบาลจะหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ก่อนจะทบทวนมาตรการเกี่ยวกับโควิดอย่างเป็นทางการเป็นขั้นเป็นตอน

อย่างไรก็ดี นายคิชิดะไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้ (อินโฟเควสท์)

**ผู้นำญี่ปุ่นเตรียมต้อนรับผู้นำ EU ร่วมประชุมสุดยอดท่ามกลางวิกฤตยูเครน** นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะพบปะกับนางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) และนายชาร์ลส์ มิเชล ประธานคณะมนตรียุโรป ในวันพฤหัสบดีหน้า (12 พ.ค.) ที่กรุงโตเกียว โดยคาดว่าจะหารือประเด็นรัสเซีย-ยูเครน และการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก สหภาพยุโรป (EU) ระบุว่า การประชุมสุดยอดครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงความเป็นพันธมิตรที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่าง EU และญี่ปุ่น ซึ่งมีค่านิยมที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องดูแลและเปรียบโลกให้เป็นไปตามกฎกติกา (อินโฟเควสท์)

**ญี่ปุ่นจ่อทดลองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กเข้าประเทศ คาดเร็วสุดเดือนนี้** สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นระบุว่า ญี่ปุ่นเตรียมทดลองเปิดพรมแดนต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มเล็กที่ฉีดวัคซีนแล้วในเดือนนี้ รายงานซึ่งอ้างเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 3 เข็ม และมีแพ็คเกจทัวร์ที่มีแผนการเดินทางชัดเจน โดยการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าอย่างจำกัดจะอยู่ในขั้นทดลอง และหากไม่เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้น โครงการดังกล่าวก็จะขยายต่อไป (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 185.03 จุด เยนอ่อนหนุนหุ้นส่งออก** ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปรับตัวขึ้นในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มส่งออกหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มขนส่ง หลังจากที่นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเดือนมิ.ย. นี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดตลาดที่ระดับ 27,003.56 จุด เพิ่มขึ้น 185.03 จุด หรือ +0.69% (อินโฟเควสท์)

## จีน

**จีนประกาศมาตรการช่วยเหลือบริษัทขนาดเล็ก หวังแก้ปัญหาซัพพลายเชน** นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนและประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสภาแห่งรัฐ ประกาศมาตรการใหม่เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ตลอดจนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอิสระให้ผ่านพ้นความยากลำบากในช่วงเวลาที่จีนกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นายหลี่ยังได้ระบุถึงมาตรการรักษาเสถียรภาพการค้าต่างประเทศ ด้วยความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างราบรื่น (อินโฟเควสท์)

**จีนมั่นใจเซี่ยงไฮ้เอาชนะโควิดได้แน่ ย้ำเดินหน้ นโยบายโควิดเป็นศูนย์** ที่ประชุมคณะกรรมการการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (โปลิตบูโร) ซึ่งนำโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเปิดเผยว่า รัฐบาลจีนมั่นใจว่าด้วยมาตรการควบคุมโรคที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วนั้น จะสามารถยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินของจีน ทั้งนี้ ที่ประชุมโปลิตบูโรได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและควบคุมการระบาดในปัจจุบัน และผลการวิจัยที่ผ่านเพื่อจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม (อินโฟเควสท์)

**ฮ่องกงคาดแนวโน้มคนเข้าเมืองสูงสุดในรอบ 2 ปี เหตุปชช.หนีล็อกดาวน์จีน** ประชาชนจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะหลั่งไหลเข้าสู่ฮ่องกงมากที่สุดในรอบกว่า 2 ปี หลังจากฮ่องกงเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรง ส่งผลให้ผู้คนต้องการเดินทางมาเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการควบคุมโรคระบาดที่เข้มงวดของจีนแผ่นดินใหญ่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกงและเว็บไซต์ Web-Site.com ระบุว่า ในช่วง 3 วันแรกของเดือนพ.ค. มีผู้เดินทางมายังฮ่องกงเพิ่มขึ้น 4,659 คน เทียบกับเดือนเม.ย.ตลอดทั้งเดือนที่มีอยู่เพียง 191 ราย หากจำนวนผู้เดินทางยังอยู่ในระดับนี้ตลอดช่วงเวลาที่เหลือของเดือนพ.ค. ฮ่องกงอาจมีนัก

เดินทางรายเดือนเข้ามามากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2563 (อินโฟเควสท์)

**ประชาชนในกรุงปักกิ่งแห่ใช้จักรยานหลังรถไฟฟ้าใต้ดินปิดหนีโควิด** ประชาชนในกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของจีน หันมาใช้จักรยานกันมากขึ้น หลังจากเทศบาลกรุงปักกิ่งสั่งปิดสถานีบริการรถไฟฟ้าใต้ดินกว่า 40 สถานี และปิดเส้นทางเดินรถประจำทาง 158 เส้นทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ภาพบรรยากาศการปั่นจักรยานในถนนฝั่งตะวันออกของกรุงปักกิ่งชวนให้นึกถึงภาพเก่า ๆ ในสมัย 30-40 ปีก่อน ซึ่งเป็นยุคที่ยังไม่มีการใช้รถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์อย่างแพร่หลาย ภาพวันวานของ "กองทัพจักรยาน (bicycle kingdom)" เกิดขึ้นเนื่องจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินปิดให้บริการ ขณะที่รถโดยสารประจำทางจอดได้เป็นบางป้ายเพื่อสกัดการระบาดของไวรัสโอมิครอน (อินโฟเควสท์)

**จีนเตรียมเลื่อนจัดเอเชียนเกมส์เป็นปีหน้า หลังโควิดระบาดทั่วประเทศ** สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 ที่นครหางโจวของมณฑลเจ้อเจียง ที่เดิมมีกำหนดจัดในเดือนก.ย จะถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วประเทศ ทั้งนี้ คาดกันว่าจะมีนักกีฬาประมาณ 10,000 คนเข้าแข่งในกีฬา 40 ชนิด 61 ประเภทในระหว่างวันที่ 10-25 ก.ย. แต่มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพหลังเซี่ยงไฮ้ทำการล็อกดาวน์เพื่อคุมโควิด-19 ยาวนานหลายสัปดาห์แล้ว (อินโฟเควสท์)

**จอห์น ลี ได้รับเลือกเป็นผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงคนใหม่ตามโม** นายจอห์น ลี อดีตผู้บัญชาการฝ่ายความมั่นคง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำคนใหม่ของฮ่องกงภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงในวันนี้ และมีเพียงนายลีเท่านั้นที่เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งดังกล่าว โดยนายลี อายุ 64 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่มีจุดยืนในการสนับสนุนรัฐบาลจีน ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการเลือกตั้งฮ่องกง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้จงรักภักดีต่อรัฐบาลจีน ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึง

ความต้องการที่จะควบคุมฮ่องกงอย่างเข้มงวดของรัฐบาลจีน (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นจีน** **เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 66.20 จุด**  
**กังวลจีนล็อกดาวน์คุมโควิด** ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงกว่า 2% ในวันนี้ หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (โปลิตบูโร) ยืนยันเดินหน้าในนโยบายโควิดเป็นศูนย์ (Zero Covid Policy) ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่ารัฐบาลจีนอาจจะใช้มาตรการล็อกดาวน์เมืองต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินของจีน ทั้งนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,001.56 จุด ลดลง 66.20 จุด หรือ -2.16% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดร่วง 791.44 จุด** **วิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ย** ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดร่วงลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือนหน้า แม้นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ส่งสัญญาณว่าเฟดยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงขนาดนั้นก็ตาม ดัชนีฮั่งเส็งปิดวันนี้ที่ 20,001.96 จุด ลดลง 791.44 จุด หรือ -3.81% (อินโฟเควสท์)

**เอเชีย และอื่นๆ**

**แบงก์ชาติออสเตรเลียคาดเงินเฟ้อสูงเกินเป้า** **ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีกเดือนหน้า** ธนาคารกลางออสเตรเลียเปิดเผยรายงานนโยบายการเงินรายไตรมาสในวันนี้ โดยระบุว่าอัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียมีแนวโน้มพุ่งขึ้นสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในการประชุมเดือนมิ.ย. รายงานของธนาคารกลางออสเตรเลียระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ไม่นับรวมราคาอาหารและพลังงาน จะพุ่งขึ้นแตะระดับ 4.6% ภายในเดือนธ.ค.ปี นี้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 2% จากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนก.พ. และสูงกว่ากรอบเป้าหมายที่ธนาคารกลางกำหนดไว้ที่ 2% - 3% (อินโฟเควสท์)

**มาเลเซียตั้งเป้าชิงส่วนแบ่งตลาดน้ำมันปาล์มใน EU**  
**ขณะทั่วโลกเผชิญภาวะขาดแคลน** มาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิต

น้ำมันปาล์มรายใหญ่อันดับสองของโลกประกาศในวันนี้ว่า มาเลเซียกำลังวางแผนใช้ประโยชน์จากภาวะขาดแคลนน้ำมันปาล์มทั่วโลกและความตึงเครียดทางการเมืองในยุโรปเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดเพิ่ม หลังบรรดาผู้ซื้อหลักเลี้ยงการสั่งซื้อน้ำมันปาล์มมาเลเซียเนื่องจากความวิตกกังวลด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า น้ำมันปาล์มนั้นมีประโยชน์สำหรับการนำไปผลิตสินค้าแทบทุกประเภท ตั้งแต่ลิปสติกไปจนถึงถ้วยเดียว แต่อินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำ ต้องเผชิญกับการคว่ำบาตร หลังถูกกล่าวหาเรื่องการแผ้วถางป่าและการเอาเปรียบแรงงานต่างด้าวเพื่อเร่งขยายการเพาะปลูกปาล์ม (อินโฟเควสท์)

**ตุรกีเผยเงินเฟ้อพุ่งเกือบ 70% ในเดือนเม.ย. สูงสุดในรอบ 20 ปี** สำนักงานสถิติแห่งชาติตุรกีเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึ้น 69.97% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี CPI ดีดตัว 7.25% ในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์)

**ศรีลังกาประกาศภาวะฉุกเฉินอีกรอบหลังประชาชนลุกฮือประท้วงวิกฤตเศรษฐกิจ** ประธานาธิบดีโคธญายะ ราชบั๊กษะแห่งศรีลังกาประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อคืนวันศุกร์ (6 พ.ค.) ท่ามกลางการประท้วงของประชาชนซึ่งไม่พอใจกับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ในราชกิจจานุเบกษาพิเศษที่ออกโดยประธานาธิบดีระบุว่า มีการประกาศกฎหมายฉุกเฉินเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยสาธารณะ, การคุ้มครองความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตลอดจนจนถึงการจัดหาและให้บริการที่จำเป็นต่อชุมชน (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่งกว่า 800 จุด**  
**กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย** **แรงกระทบศก.** ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกว่า 800 จุดในวันนี้ โดยดัชนีปรับตัวลงตามตลาดหุ้นภูมิภาค ท่ามกลางความกังวลที่ว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วและแรงของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 54,835.58 ลบ 866.65 จุด หรือ 1.56% (อินโฟเควสท์)

**ไทย**

**ธปท.มองเฟดขึ้นดอกเบี้ยไม่เร็วหรือแรงเกินกว่าตลาดรับได้-เงินไหลออกเล็กน้อย** นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ครั้งล่าสุดเป็นไปตามความคาดหมายของผู้ร่วมตลาด และมีความชัดเจนขึ้นว่าธนาคารกลางให้ความสำคัญกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยในจังหวะที่ไม่เร็วและแรงกว่าที่ตลาดจะรับได้ ทำให้เงินทุนเคลื่อนย้ายในภูมิภาคเอเชียและไทยเป็นไปตามปกติ (อินโฟเควสท์)

**ดัชนีเชื่อมั่นค้าปลีก เม.ย.สูงขึ้นรับผลดีหยุดยาว-เปิดประเทศ-โควิดคลี่คลาย** สมาคมผู้ค้าปลีกไทยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยผลสำรวจความเชื่อมั่น (Retail Sentiment Index: RSI) ของผู้ประกอบการค้าปลีกประจำเดือนเม.ย. 65 ในภาพรวมพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ 56.4 ปรับเพิ่มขึ้น 9.9 จุด เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค. ที่ 46.5 จุด สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องสองช่วงในเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา รวมถึงการส่งเสริมการขายของร้านค้าต่างๆ และประกอบกับข่าวการเปิดประเทศรับการท่องเที่ยว (อินโฟเควสท์)

**กทม. เตรียมเปิดคลินิก Long COVID ในรพ. 9 แห่ง เริ่ม 9 พ.ค. นี้** นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สำนักงานแพทย์ของ กทม.เตรียมเปิดคลินิกรักษาผู้ป่วย Long COVID ตามแนวทางของกรมการแพทย์ เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่พ้นระยะเฉียบพลันและยังคงมีอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยจะครอบคลุมการให้คำปรึกษา การตรวจประเมิน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือตรวจพิเศษ การวินิจฉัย การดูแลรักษา ติดตามอาการ และการส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (กรณีจำเป็น) ในรูปแบบการให้บริการแบบผู้ป่วยนอก (Onsite และ Online Telemedicine) เปิดคลินิก 1 วัน/สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 65 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (อินโฟเควสท์)

**ก.ล.ต. สั่งปรับ บิทคับ ออนไลน์ พร้อมกรรมการคัดเลือกเหรียญ KUB เข้าเทรด** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งปรับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ (BO) และกรรมการ 5 คน ในคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของ BO ในกรณีที่คัดเลือก Bitkub Coin (เหรียญ KUB) เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) (อินโฟเควสท์)

**ก.ล.ต. ใจปรับเกณฑ์ IT ผู้ประกอบตลาดทุนให้ปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นผู้ลงทุน** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เกณฑ์ IT) เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนให้มีความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเดือนธันวาคม 2564 และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งหลักการสำคัญของการปรับปรุงประกาศในครั้งนี้ประกอบด้วย (อินโฟเควสท์)

**ตลท.ยังมองโอกาสเงินไหลเข้าตลาดทุนรับเศรษฐกิจฟื้นแม้ตปท.เร่งขึ้นดอกเบี้ย** นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า แม้ว่าหลายประเทศเริ่มกลับมาใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น และเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อชะลอการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้เงินทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนี้ของไทยมีทิศทางไหลออก แต่อย่างไรก็ตาม ในด้านของตลาดทุนมองว่ามีโอกาสที่

เงินทุนต่างชาติจะไหลเข้ามายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ หลังจากที่ภาครัฐได้ผ่อนคลายนโยบายการต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่จะเข้ามาช่วยหนุนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย (อินโฟเควสท์)

**ตลท.เผย SET เม.ย. รับแรงกดดันจากปัจจัยตปท. กดดัชนีลดลงสอดคล้องตลาดภูมิภาค** ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือน เม.ย. 65 รับผลกระทบจากหลายปัจจัย อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ลดประมาณการเติบโตเศรษฐกิจโลกในปี 65 จากที่ประกาศในคราวก่อนหน้า ผลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้นมากโดยเฉพาะราคาพลังงานและอาหารที่คาดว่าจะยังอยู่ในระดับสูงจนถึงปี 66 นอกจากนี้ การประกาศล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดในจีนตามนโยบาย Zero COVID Policy ทำให้ผู้ลงทุนกังวลเศรษฐกิจจีนชะลอตัว และเป็นการซ้ำเติมปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลก อีกทั้งธนาคารกลางในหลายประเทศทั่วโลกถูกกดดันให้ต้องเลือกระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อโดยดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้น กับการรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยนักวิเคราะห์คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (ฟีด) จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าคาด ทำให้ Real Yield ปรับเพิ่มขึ้นสวนทางกับดัชนีหุ้นสหรัฐฯ (อินโฟเควสท์)

**ศบศ. วางแนวทางขับเคลื่อนท่องเที่ยว-เลี้ยงชีพฟื้นโรงแรม, ปล่อยออกคนละครึ่งเฟส 5 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. ว่า ที่ประชุม ศบศ. วันนี้ได้หารือมาตรการต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว หลังจากเห็นสัญญาณการฟื้นตัว "สบายใจเรื่องท่องเที่ยว ขณะนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และคาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาส 4/65 ต่อเนื่องไปยังไตรมาส 1/66 หากสามารถรักษา

สถานการณ์ไว้ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี ดังนั้น ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน ช่วยระมัดระวังให้บ้านเมืองสงบสุข ลดความขัดแย้ง และมีความปลอดภัยจากโควิดด้วย" นายกรัฐมนตรี กล่าว (อินโฟเควสท์)

**ดัชนีเชื่อมั่นที่พักแรม เม.ย. เพิ่มขึ้นช่วงสงกรานต์-มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว-เปิดปท.** ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม (Hotel business operator Sentiment Index: HSI) เดือนเม.ย. 65 พบว่า อัตรากการเข้าพักเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยในช่วงวันหยุดสงกรานต์ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ และการผ่อนคลายนโยบายการเดินทางเข้าประเทศ แต่การฟื้นตัวของธุรกิจถูกกดดันจากต้นทุนที่สูงขึ้น ขณะที่ปรับขึ้นราคาห้องพักได้ยาก และประชาชนบางส่วนยังลดกิจกรรมท่องเที่ยว สำหรับอัตรากการเข้าพักเดือน พ.ค. 65 มีแนวโน้มลดลงตามการเข้าสู่ช่วง Low season (อินโฟเควสท์)

**หอการค้าฯ หนุนรัฐลดมาตรการคนละครึ่งเฟส 5 ใช้จ่าย 1-1.5 พันบาท/คน** นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันนี้ เห็นชอบให้ขยายโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ รวมถึงโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยจะขยายเวลาถึงเดือนกันยายนนี้ ขณะที่หอการค้าฯ ได้เสนอที่ประชุมให้พิจารณาขยายโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 โดยทราบดีความจำเป็นของงบประมาณภาครัฐที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ แม้จะมีการเปิดเกือบเต็มรูปแบบไปเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา แต่เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวยังไม่กลับมาทันที กำลังซื้อของประชาชนและสภาพคล่องของภาคธุรกิจยังคงมีปัญหาอยู่ตลอดจนยังถูกซ้ำเติมจากปัญหาอัตราพลังงานที่เพิ่มสูง และราคาสินค้าที่ปรับขึ้นในช่วงที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)

**รัฐบาลเผยเริ่มวันแรกมาตรการช่วยค่าน้ำมันให้วินมอเตอร์ไซด์ผ่านแอปเป้าตัง** น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้เห็นชอบ 13 มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ในช่วงที่สถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกขยับตัวสูงขึ้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่เริ่มใช้สิทธิวันนี้ คือ "โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ" เป็นการให้ส่วนลดราคาน้ำมันแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะจากกรมการขนส่งทางบก จำนวน 106,655 ราย โดยได้รับสิทธิช่วยเหลือราคาน้ำมัน ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน รวม 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค. 2565 เพื่อจะได้ไม่ปรับขึ้นค่าโดยสารกระทบประชาชน (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 13.72 จุด ตามภูมิภาคกลับมากังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 0.5% SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,629.58 จุด ลดลง 13.72 จุด (-0.83%) มูลค่าการซื้อขาย 72,642.09 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ลงตามตลาดหุ้นภูมิภาค หลังจากนักลงทุนกลับมากังวลเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 0.50% ในการประชุมเดือนมี.ย. หลังเงินเฟ้อยังพุ่งตามราคาน้ำมัน คาดสัปดาห์หน้านักลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง-เน้นหุ้นรายตัว เนะติดตามทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ-แผนลดงบดุล ให้แนวรับ 1,600-1,620 จุด และแนวต้าน 1,650 จุด (อินโฟเควสท์)**

**ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 40,436 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขาย**

ขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 40,436 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 174 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 2,885 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 3,452 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.63% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.15% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินบาท: ปิดตลาด 34.39 อ่อนค่าตามภูมิภาค-ตลาดโลก จับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ** นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 34.39 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องตามทิศทางค่าเงินภูมิภาคและตลาดโลก จากเปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ 34.31 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบ 34.31-34.43 บาท/ดอลลาร์ "บาทอ่อนค่าต่อเนื่องตามภูมิภาคและตลาดโลก เนื่องจากมีปัจจัยหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่า บาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อไป" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันจันทร์ไว้ที่ 34.30-34.50 บาท/ดอลลาร์ โดยคืนนี้นักลงทุนรอดูตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน เม.ย.ของสหรัฐ (อินโฟเควสท์)

**ปัจจัยที่ต้องติดตาม**

- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุม **ญี่ปุ่น**
- ยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือนเม.ย. **จีน**
- สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนมี.ค. **สหรัฐ**



ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

					As of 9-May-22							
<b>Friday 6</b>					<b>Thai Stock Market</b>	<b>6-May-22</b>	<b>Chg</b>	<b>%Chg.</b>				
<b>US</b>	Two-Month Payroll Net Revision	Apr	-39k	--	95k	1,629.58	-13.72	-0.83%				
	Change in Nonfarm Payrolls	Apr	428k	380k	431k	966.79	-10.19	-1.04%				
	Change in Private Payrolls	Apr	406k	390k	426k	2,204.52	-23.69	-1.06%				
	Change in Manufact. Payrolls	Apr	55k	35k	38k	627.78	-5.16	-0.82%				
	Unemployment Rate	Apr	3.60%	3.50%	3.60%	Institution Net Position	-485.94					
	Average Hourly Earnings MoM	Apr	0.30%	0.40%	0.40%	Proprietary Net Position	-1,371.87					
	Average Hourly Earnings YoY	Apr	5.50%	5.50%	5.60%	Foreign Net Position	-528.09					
	Average Weekly Hours All Employees	Apr	34.6	34.7	34.6	Individual Net Position	2,385.89					
	Labor Force Participation Rate	Apr	62.20%	62.50%	62.40%	Total Trading Value	72,642.10					
	Underemployment Rate	Apr	7.00%	--	6.90%							
<b>JN</b>	Monetary Base YoY	Apr	6.60%	--	7.90%							
	Monetary Base End of period	Apr	¥688.4t	--	¥688.0t							
<b>Monday 9</b>					<b>Major Indices</b>	<b>6-May-22</b>	<b>Chg</b>	<b>%Chg.</b>				
<b>US</b>	Wholesale Inventories MoM	Mar F	--	2.30%	2.30%	Dow Jones	32,899.37	-98.60	-0.30%			
	Wholesale Trade Sales MoM	Mar	--	1.80%	1.70%	S&P 500	4,123.34	-23.53	-0.57%			
<b>EC</b>	Sentix Investor Confidence	May	--	--	-18	Nasdaq	12,144.66	-173.03	-1.40%			
<b>JN</b>	Labor Cash Earnings YoY	Mar	--	1.00%	1.20%	STOXX Europe 50	3,629.17	-67.46	-1.82%			
	Real Cash Earnings YoY	Mar	--	--	0.00%	FTSE 100	7,387.94	-115.33	-1.54%			
	Jibun Bank Japan PMI Services	Apr F	--	--	50.5	DAX	13,674.29	-228.23	-1.64%			
	Jibun Bank Japan PMI Composite	Apr F	--	--	50.9	Nikkei 225	27,003.56	+185.03	+0.69%			
<b>CN</b>	Trade Balance	Apr	--	\$49.80b	\$47.38b	Shanghai Composite	3,001.56	-66.20	-2.16%			
	Exports YoY	Apr	--	2.70%	14.70%	Hang Seng	20,001.96	-791.44	-3.81%			
	Imports YoY	Apr	--	-3.40%	-0.10%	KOSPI	2,644.51	-33.06	-1.23%			
	Exports YoY CNY	Apr	--	--	12.90%	BES Sensex	54,835.58	-866.65	-1.56%			
	Imports YoY CNY	Apr	--	--	-1.70%	Jakarta Composite	7,228.91	+0.00	+0.00%			
	Trade Balance CNY	Apr	--	--	300.58b	Philippines Composite	6,759.90	-109.02	-1.59%			
		Apr	--	--		Ho Chi Minh	1,329.26	-31.42	-2.31%			
<b>Tuesday 10</b>					<b>Crude Commodities</b>	<b>6-May-22</b>	<b>Chg</b>	<b>%Chg.</b>				
<b>EC</b>	ZEW Survey Expectations	May	--	--	-43	WTI (\$/b)	109.77	+1.51	+1.39%			
<b>JN</b>	Household Spending YoY	Mar	--	-3.30%	1.10%	Dubai (\$/b)	107.57	+1.17	+1.10%			
<b>TH</b>	Consumer Confidence Economic	Apr	--	--	35.9	Brent (\$/b)	112.39	+1.49	+1.34%			
	Consumer Confidence	Apr	--	--	42	NYMEX (\$/b)	109.77	+1.51	+1.39%			
<b>Wednesday 11</b>					<b>Exchange Rate</b>	<b>6-May-22</b>	<b>5-May-22</b>	<b>%Chg.</b>				
<b>US</b>	MBA Mortgage Applications	May-06	--	--	2.50%	USD/THB	34.35	34.07	+0.81%			
	CPI MoM	Apr	--	0.20%	1.20%	EUR/USD	1.0551	1.0542	+0.09%			
	CPI Ex Food and Energy MoM	Apr	--	0.40%	0.30%	USD/JNY	130.56	130.20	+0.28%			
	CPI YoY	Apr	--	--	8.50%	GBP/USD	1.2348	1.2362	-0.11%			
	CPI Ex Food and Energy YoY	Apr	--	--	6.50%	USD/CHY	6.6668	6.6558	+0.17%			
	CPI Index NSA	Apr	--	--	287.504	USD/KRW	1,273.30	1,265.95	+0.58%			
	CPI Core Index SA	Apr	--	--	288.811	Dollar Index	103.660	103.752	-0.09%			
	Real Avg Hourly Earning YoY	Apr	--	--	-2.70%							
	Real Avg Weekly Earnings YoY	Apr	--	--	-3.60%							
<b>CN</b>	PPI YoY	Apr	--	7.80%	8.30%	<b>Thai Bond Market</b>	<b>6-May-22</b>	<b>5-May-22</b>	<b>%Chg.</b>			
	CPI YoY	Apr	--	1.80%	1.50%	Total Return Index	285.24	288.08	-0.99%			
	FDI YTD YoY CNY	Apr	--	--	25.60%	Outright/ Cash Trading	40,436.44	63,626.31	-36.45%			
						<b>Bond Yield</b>	<b>1M</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>1Y</b>	<b>2Y</b>	<b>3Y</b>
						<b>6-May-22</b>	0.489	0.509	0.558	0.642	1.559	2.044
						Change (bps)	+0.20	+0.31	+0.56	+0.36	+9.30	+11.99
							<b>5Y</b>	<b>7Y</b>	<b>10Y</b>	<b>15Y</b>	<b>20Y</b>	<b>30Y</b>
							2.627	3.002	3.214	3.968	4.337	4.485
							+14.87	+13.18	+14.67	+23.38	+16.43	+8.90
<b>Thursday 12</b>					<b>US Bond Market</b>							
<b>US</b>	PPI Ex Food and Energy YoY	Apr	--	--	9.20%	<b>Bond Yield</b>	<b>3M</b>	<b>2Y</b>	<b>3Y</b>	<b>5Y</b>	<b>10Y</b>	<b>30Y</b>
	PPI Final Demand MoM	Apr	--	0.50%	1.40%	<b>6-May-22</b>	0.81	2.73	2.96	3.08	3.13	3.23
	PPI Ex Food and Energy MoM	Apr	--	0.70%	1.00%	Change (bps)	+0.25	+2.74	+4.85	+6.90	+9.00	+10.62
	PPI Ex Food, Energy, Trade MoM	Apr	--	0.50%	0.90%							
	PPI Final Demand YoY	Apr	--	--	11.20%							
	Initial Jobless Claims	May-07	--	--	--							
	PPI Ex Food, Energy, Trade YoY	Apr	--	--	7.00%							
	Continuing Claims	Apr-30	--	--	--							
<b>JN</b>	BoP Current Account Balance	Mar	--	¥1764.8b	¥1648.3b							
	BoP Current Account Adjusted	Mar	--	¥539.5b	¥516.6b							
	Trade Balance BoP Basis	Mar	--	¥107.8b	¥176.8b							
	Bank Lending Incl Trusts YoY	Apr	--	--	0.50%							
	Bank Lending Ex-Trusts YoY	Apr	--	--	0.50%							